
sþ. 517. Fyrirspurn [188. mál]
til rikisstjórnarinnar um endurheimt íslenskra handrita í Danmörku.

Frá Pétri Ottesen og Sveinbirni Högnasyni.

Hvað hefur ríkisstjórnin gert til að framfylgja samþykkt Alþingis um endur-
heimt íslenzkra handrita, sem geymd eru í dönskum söfnum, og hverjar horfur eru
um lausn þess máls?


